

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มฟล. จัดงานวันสถาบันขงจื้อ สัมผัสภาษา และวัฒนธรรมจีน



เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สถาบันขงจื้อแห่ง มฟล. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมจัดกิจกรรม “วันสถาบันขงจื้อ ประจำปี 2561” ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจการเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนภาษาจีนและถ่ายทอดวัฒนธรรมจีน และแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มฟล. และรัฐบาลจีน ที่ได้จัดตั้งสถาบันขงจื้อขึ้น ณ มฟล. โดยมีผู้เข้ามาใช้บริการมากกว่า 6,000 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันประดิษฐ์งานฝีมือ การแข่งขันวาดภาพจีนและเขียนพู่กันจีน การประกวดภาพถ่ายหัวข้อเมืองจีนในสายตาฉัน การแข่งขันนาฏศิลป์จีน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเล่นทางวัฒนธรรมจีนมากมาย ทั้งฝึกเขียนตัวอักษรจีน ชิมขนมไหว้พระจันทร์ วาดหน้ากากจีน ฝึกเล่นกู่เจิง ซงชาจีน ตัดกระดาษจีน เป็นต้น โดยมีคณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนทั่วจังหวัด เชียงรายและใกล้เคียงเข้าร่วมล้นหลาม

ผศ.ดร.ร่มเย็น โกศัยกานนท์ รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กล่าวว่า มฟล. ได้จัดกิจกรรมวันสถาบันขงจื้อ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการตระหนักรู้ถึงบทบาทของสถาบันขงจื้อที่ตั้งอยู่ทั่วโลก ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับชาวโลก

“ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ชาวโลกให้ความสนใจศึกษาปรัชญาตะวันออกกันอย่างกว้างขวาง แต่เรารู้จักน้อยเกี่ยวกับปรัชญาตะวันออก ซึ่งจริงๆ แล้วเรามีนักปราชญ์ตะวันออกที่ยิ่งใหญ่หลายท่าน อย่างเช่น นักปราชญ์ชาวจีนอย่างท่านขงจื้อ ท่านโมริริชุนจินถึงกำหนดให้สถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนอยู่ภายใต้ชื่อของนักปราชญ์ขงจื้อ เมื่อย้อนกลับไปดูก็จะค้นพบว่า นักปราชญ์ขงจื้อมีหลักในการสอนคือ การพัฒนาปรับปรุงตนเองและพูดถึงเรื่องสันติภาพของโลก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถาบันขงจื้อมากที่สุดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คำถามก็คือ ในฐานะคนไทยเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างหนึ่ง มีวิถีชีวิตเชื่อแบบหนึ่ง แทนที่เราจะสนใจเรียนเพียงแค่ภาษาและวัฒนธรรมของเรา แต่เราควรเรียนรู้ว่าวัฒนธรรมอื่นๆ พูดถึงอะไร สื่อถึงอะไร แล้วสิ่งใดสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้ นั่นตรงกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ต้องการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาของเรา และผู้ที่เข้ามาทำกิจกรรมกับเรา ได้เรียนรู้และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองโลกที่อยู่ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม” รองอธิการบดี มฟล. กล่าว

มฟล. จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4



เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย ชั้นปีที่ 4 ซึ่งสำเร็จขั้นตอนของการฝึกฝนเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในรายวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพทันตแพทย์ ก่อนก้าวสู่การปฏิบัติการทางคลินิกกับผู้ป่วยจริง โดยพิธีการได้จัดขึ้น ที่ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี, ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุ่มพิกานนท์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีท่ามกลางความยินดีของญาติมิตรและครอบครัวของนักศึกษา

มฟล. ร่วมงาน University Consortium of 21 Century Maritime Silk Road and University Presidents' Forum



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมรองอธิการบดี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ และ ผศ.ดร.ร่มเย็น โกศัยกานนท์ ร่วมงาน University Consortium of 21 Century Maritime Silk Road and University Presidents' Forum (UCMSR) ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยการประชุมครั้งนี้มีอธิการบดีและรองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วม อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อิสราเอล ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฮองกง มาเก๊า และไทย เพื่อร่วมกันอภิปรายใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม หรือ Entrepreneurship Education and the University-Industry Partnership 2. แนวโน้มของอุดมศึกษา: การเปลี่ยนแปลงและความเป็นนานาชาติ หรือ Trend in Higher Education: Transformation and Internationalization และ 3. การสร้างมหาวิทยาลัยระดับโลก : การรับรู้และความเข้าใจ 3. Building World-class university Perceptions and Thoughts

อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวในการอภิปรายถึงประเด็นแนวโน้มการอุดมศึกษาว่า โลกปัจจุบันดิจิทัลมีบทบาทอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของคนเรา สถาบันอุดมศึกษาเองต้องปรับเปลี่ยน ทั้งนโยบาย การบริหารจัดการ การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัล และทำให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนต่างๆ เหล่านี้ควรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา สังคม ภูมิภาคและพลเมืองโลก

ทั้งนี้โลกดิจิทัลทำให้เกิดโอกาสมากมาย แต่ในขณะเดียวกันความเจริญทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เท่าเทียมกัน ก็ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาถูกเอารัดเอาเปรียบจากประเทศที่พัฒนาแล้ว บทบาทของมหาวิทยาลัยคือทำอะไรที่จะให้เกิดความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ในด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่งควรมุ่งเน้น 3 ประเด็นหลัก คือ การเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือกันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้การที่จีนริเริ่มนโยบายเส้นทางสายไหมทางทะเล ก็เป็นการสร้างเวทีความร่วมมือของประเทศต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในระดับภูมิภาคและระดับโลก